



จดหมายข่าว

สวส. | OARIT NEWSLETTER

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน



ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 18 ฉบับที่ 200 ฉบับประจำเดือนมีนาคม 2567

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



เมื่อวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ตีระประเสริฐสิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศ และกิจการสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมมรกตอีสานชั้น 5 อาคาร 12C สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และสามารถนำความรู้ประยุกต์ใช้ในการวางแผนรับมือเกี่ยวกับความเสี่ยงทางไซเบอร์ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องเหมาะสมเมื่อเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะ ประกอบด้วย อาจารย์นพณัฐ วรณวีร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคุณประเสริฐ เทพภาพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 30 คน เข้าร่วมอบรมครั้งนี้

กิจกรรมไปรษณีย์ ReBox ครั้งที่ 5



เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 แผนกงานห้องสมุด งานวิทยบริการ ส่งมอบกล่องพัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากผู้รับบริการ ผ่านกิจกรรมไปรษณีย์ ReBox ครั้งที่ 5 จำนวน 48 กิโลกรัม เพื่อมอบให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดทำชุดโต๊ะ เก้าอี้รีไซเคิลจากกล่องพัสดุแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ ทั้งนี้ สำนัก ยังรับบริจาคกล่องไปรษณีย์และซองจดหมายที่ไม่ใช้แล้ว บริจาคได้ที่กล่องรับบริจาคหน้าแผนกงานห้องสมุด ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมบริจาคปฏิทินเก่าแก่ห้องสมุด



เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ โดยนางสาวพรรณนิภา เปียจันทิก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นำปฏิทินเก่าจากการรับบริจาคจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มอบให้แก่แผนกงานห้องสมุด งานวิทยบริการ เพื่อส่งมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในการจัดทำหนังสือต่อไป

กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)



เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 แผนกงานห้องสมุด งานวิทยบริการ ได้จัดกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภายในห้องสมุด ณ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1 ในการนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละกลุ่มตามที่ตนสนใจ สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีทั้งหมด 2 เรื่อง ได้แก่ กิจกรรมถ่ายภาพด้วยกล้องมือถืออย่างไรให้ปัง ให้ปัง โดย นายประภวิชญ์ บรรจงกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กิจกรรมการบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น โดยนายมารุต หมายชัย ช่างเทคนิค งานบริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ